



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง
เรื่อง นโยบาย ไม้รับ ไม้ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล

เนื่องด้วยองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประกาศนโยบาย ไม้รับ ไม้ให้ ของขวัญปี ใหม่ โดยเชิญชวนให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนทุกแห่ง ร่วมนโยบายงดรับของขวัญ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี และโปร่งใสให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติอารยประเทศ ซึ่งถือว่าการดำเนินการเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยลดโอกาสของการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยแอบแฝงไปกับการให้ของขวัญตามประเพณี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จึงขอประกาศ เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภายนอกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้มี “นโยบาย ไม้รับ ไม้ให้ ของขวัญ และเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม้รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล” หากมีความประสงค์จะแสดงถึงการรักษาไม่ตรีจิต มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ขอแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวผ่านช่องทางของ บัตรอวยพรและสื่อออนไลน์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมัย ธรรมสูตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. สำนักปลัด .. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ..

ที่ .. ๘๕๓๐๑/- .. วันที่ .. ๑๐ .. เดือน .. มกราคม .. พ.ศ. .. ๒๕๖๖ ..

เรื่อง .. การประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด .. เรียนปลัด/
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ..

ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐ บริการประชาชน ตามหน้าที่ที่ได้รับ โดยไม่คำนึงถึงอามิสสินจ้าง โดยให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ กำหนดให้ ต้อง ละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัด ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่โปร่งใสภายในหน่วยงาน มิให้เกิด การทุจริตและส่งเสริมค่านิยมในการประหยัด มัธยัสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์จึงประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายสมชัย ธรรมสูตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง